

Xuân Nhâm Dần 2022 đã đến.



Trong không khí rạo rục ngày xuân, mai đào khoe sắc thắm, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, lòng người hân hoan, rạo rục; niềm vui được nhân lên trên mọi nẻo đường, ngõ phố của thành phố trẻ Đông Hà thân yêu.

Năm 2021 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, cộng với những tác động bất lợi của thiên tai, biến đổi khí hậu..., nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cùng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự tin tưởng của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt đã thực hiện thành công "Mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chủ động chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19". Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; thành phố đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tái thiết sau thiên tai; quyết liệt, linh hoạt các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid - 19, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; đặc biệt, nổi lên trong trong khó khăn là những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc đã được phát huy, người dân trên địa bàn đã lan tỏa tinh thần "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách", đồng lòng, sẻ chia, chung tay của cộng đồng trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Một mùa xuân mới lại về với nhiều dự cảm tốt đẹp đang đến. Mừng Đảng ta tròn 92 tuổi và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước sẽ diễn ra trong năm 2022. Những thành tựu quan trọng trong thời gian qua sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và khát vọng vươn lên để toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà gắn với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Một thành phố Đông Hà phát triển bền vững, sớm được công nhận đô thị loại II và từng bước trở thành thành phố thông minh là đích đến, là khát vọng của mỗi người dân Đông Hà trong năm 2022.

Chào năm mới Nhâm Dần 2022, hãy thổi bùng ngọn lửa của niềm tin và hy vọng!





TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nguyễn Chiến Thắng
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID -19 và biến đổi khí hậu, song thành phố Đông Hà vẫn tạo được bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nền tảng cơ bản để đạt được kết quả này là nhờ địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng tầm công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống dịch COVID-19; các chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và thường xuyên chỉ đạo nắm bắt diễn biến tư tưởng trong



Đổng chí Nguyễn Chiến Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Ảnh: Thanh Trường

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo số lượng, thành phần và cơ cấu theo quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo thành phố; phê duyệt quy hoạch, bổ



sung quy hoạch chức danh chủ chốt các cơ quan, đơn vị thành phố, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các chức danh chủ chốt các phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện tốt. Lĩnh vực xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được coi trọng và mang lại hiệu quả trên nhiều mặt.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong năm, toàn Đảng bộ có 27 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Công tác dân vận của các cấp ủy đảng, chính quyền và mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi

mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn...

Có thể thấy rằng, một trong những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố năm qua là, trong điều kiện cán bộ chủ chốt của thành phố có nhiều biến động và thay đổi nhưng nội bộ Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, luôn hỗ trợ và chia sẻ lẫn nhau, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần, trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố để cùng nhau xây dựng thành phố, cùng nhau phát triển. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc. Phong cách, phương pháp lãnh đạo, điều hành

của cấp ủy, chính quyền được đổi mới trên nhiều mặt, nhất là tính khoa học, sâu sát với thực tiễn, quan tâm giải quyết những vấn đề cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội cũng như tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Đây là nền tảng cơ bản để năm 2021, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng thành phố Đông Hà thực hiện đạt và vượt 10/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 của địa phương ước đạt 33.350 tỉ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng khoảng 3.163 tỉ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 92,1 tỉ đồng, tăng lần lượt 11,57%, 8,2% và 8,9% so với năm 2020. Lĩnh vực đầu tư phát triển có bước chuyển biến tích cực, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,55% so với năm trước. Tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố Đông Hà năm 2021 ước thực hiện 595 tỉ đồng, đạt 128,79% dự toán tỉnh giao, 120,2% dự toán của thành phố. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch



COVID - 19, nhờ vậy tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện tốt.

Năm 2022, Đảng bộ thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo đà phát triển vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Để thực hiện tốt những yêu cầu này, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, hướng trọng tâm vào tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,

nhất là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp cán bộ và rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các tổ chức đảng tại địa bàn dân cư và các doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với quản lý tốt đảng viên. Tập trung lãnh đạo đổi mới

phương thức hoạt động của công tác dân vận, xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” thực chất, hiệu quả và có tính lan tỏa cao; chú ý xây dựng mô hình dân vận trong chính quyền. Lãnh đạo mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng bám sát thực tiễn và gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại, vướng mắc...

Thực hiện tốt những yêu cầu này, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục được nâng cao, đưa Đông Hà ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn vai trò, vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật của tỉnh./.





NHỮNG “GAM MÀU SÁNG” TRONG BỨC TRANH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 CỦA THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Hồ Sỹ Trung

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Năm 2021 đã khép lại với bộn bề gian khó, thách thức khi dịch Covid-19 kéo dài tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, với sự chung sức, đồng lòng, sự linh hoạt, sáng tạo cùng truyền thống đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó, kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là lĩnh vực kinh tế ghi nhận những gam màu sáng trong bối cảnh khó khăn bao trùm.

Có thể khẳng định, năm 2021 đã ghi dấu sự đổi mới mạnh mẽ với nhiều phần việc mang tính đột phá trong sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về dịch bệnh và các yếu tố thiên tai bất lợi nhưng thành phố đã chỉ đạo kịp thời, đặc biệt là các thành phần kinh tế đã chủ động khắc phục những khó khăn, có các giải pháp phù hợp trong điều kiện vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; đồng thời, tập trung chỉ đạo thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển



Đông chí Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 - Ảnh: Đinh Tuấn

kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố năm 2021 có 10/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra như: thu chi ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ số hộ dân tham gia nộp phí rác thải. Các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách được thực hiện quyết liệt, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác thu, nộp Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố; chủ động kịp thời ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác kêu gọi, huy động nguồn lực đầu tư được đẩy mạnh và có nhiều kết quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,55% so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 tăng 9,55% so với năm 2020. Cơ cấu ngành

dịch vụ chiếm 65,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 33,6% và nông nghiệp chiếm 1,2% trong tổng giá trị các ngành kinh tế; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 139,41 triệu đồng/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 thực hiện 33.350 tỷ đồng, đạt 97,87% so kế hoạch, tăng 11,57% so với năm 2020.

Thành phố đã tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh để triển khai Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay AFD. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện



xây dựng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp tỉnh chuẩn bị triển khai các dự án kêu gọi đầu tư các khu đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh; chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn, đặc biệt là các dự án từ nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn tỉnh và các doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Các công trình thuộc dự án GMS, Công trình Cầu kết nối khu đô thị bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà (GMS)...

Đặc biệt, trong năm 2021, thành phố đã đưa vào vận hành Trung tâm đô thị thông minh thành phố Đông Hà và triển khai tuyên truyền cho người dân cài đặt phần mềm ứng dụng phản ánh hiện trường trên thiết bị điện thoại di động thông minh. Nhờ đó, các vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn thành phố Đông Hà được tiếp nhận, kịp thời xử lý dứt điểm. Ý kiến của người dân được tôn trọng và được xử lý, giải quyết nên người dân càng tin tưởng và có trách nhiệm hơn với thành phố mà mình đang sống.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng

các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước được tổ chức với hình thức phong phú, có ý nghĩa thiết thực, vừa đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch, vừa tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được triển khai thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được khẳng định; đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt chương trình năm học 2020-2021 và đã triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm 0,34%. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Diện mạo thành phố từng bước khang trang, hiện đại.

Trong năm 2021, trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, xác định việc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” sẽ là cơ sở để giữ đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, thành phố Đông Hà đã nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc quán triệt, quyết liệt triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các chỉ

đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Nhất là đã đề ra những chủ trương, chiến lược, giải pháp đúng đắn, khoa học, kịp thời; kiên trì thực hiện nguyên tắc “khống chế nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, góp phần thực hiện đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, lấy lại đà tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Từ những thành quả xây dựng, phát triển của quá trình kết tinh sức sáng tạo, sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục trong thời gian qua của chính quyền và nhân dân thành phố, với những kết quả đạt được trong năm 2021 đã đưa Đông Hà trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công “mục tiêu kép”, tạo ra thế và lực mới củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, nhân lên niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Dù còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi, song với việc kiểm soát tốt dịch bệnh và sự khởi sắc về kinh tế - xã hội sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố Đông Hà nối tiếp đà tăng trưởng và đạt được nhiều thành quả trong năm 2022./.



MẶT TRẬN VỚI CÔNG TÁC CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Nguyễn Hồng Hải

UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà

Phát huy nét đẹp truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, cứ mỗi độ tết đến xuân về, công tác chăm lo “Tết cho người nghèo” luôn được Đảng, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành và đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quan tâm thực hiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Để người nghèo trên toàn thành phố đón một cái Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần 2022 đầy ý nghĩa, đầm ấm, ngay từ đầu năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nguồn lực giúp cho người nghèo, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo. Với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, sự đồng hành, kết nối, san sẻ yêu thương của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, tôn giáo, các nhóm thiện nguyện và Nhân dân đã vận động, năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được 1.765.162.000 đồng, đạt 125% kế hoạch. Từ nguồn vận động, MTTQ Việt Nam thành phố đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 34 Nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 942.000.000 đồng; phối hợp vận động trao 5.497 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt



Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà dự lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết - Ảnh: Hoa Hằng

khó khăn, hộ gia đình chính sách... nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

Hiện nay, thành phố Đông Hà số hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách vẫn còn nhiều, cuộc sống còn khó

khăn, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng, với mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19...đều được vui Xuân, đón Tết, không



có hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban MTTQ các cấp đã và đang tích cực kêu gọi, vận động các nguồn lực để trợ giúp cho các đối tượng trên. Để quà Tết đến kịp thời và đúng địa chỉ người nhận, cùng với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chỉ đạo cơ sở tìm hiểu, rà soát, nắm vững cụ thể số lượng các đối tượng chính sách, người nghèo tại địa phương, từ đó có sự trợ giúp thiết thực, đúng đối tượng; thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thành phố đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và có thêm nhiều phần quà Tết dành tặng người nghèo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp đã trích Quỹ “Vì người nghèo”, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trên địa bàn thành phố trên 3.200 suất quà, trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm qua, do tác động của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân trên địa



Đông chí Nguyễn Hồng Hải - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà tặng quà cho người nghèo và các gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 - Ảnh: Đinh Tuấn

bàn đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Hưởng ứng thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành có liên quan và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững tại địa phương. Trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng của người dân, MTTQ Việt Nam thành phố đã có giải pháp hỗ trợ thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Mạnh dạn nhận đỡ đầu, giúp đỡ về vốn, vật chất, hướng dẫn kỹ thuật, trao con giống, phương tiện sinh kế cho hàng nghìn đoàn viên, hội viên và dân nghèo đô thị, cũng như trợ cấp ốm đau, thiên tai, hoạn nạn đột xuất cho 231 trường hợp với tổng số

tiền 889.160.000 đồng. Nhân dịp Tháng Đại đoàn kết, Mặt trận các cấp thành phố đã phát động đợt cao điểm vì người nghèo, thực hiện các chương trình nhân ái tổ chức thăm tặng 683 suất quà và trao hỗ trợ sinh kế với tổng số tiền 254.900.000 đồng; trên 12.000.000 túi quà an sinh giúp bà con khó khăn trong các chốt phong tỏa và hộ nghèo trên toàn địa bàn thành phố. Với những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,45% (đầu năm 2021 là 1,79%).

Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần trong chính sách an sinh xã hội, đồng thời là động lực, là niềm tin, sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta./.



NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TRONG NĂM 2021

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN THÀNH ỦY

Năm 2021 đầy biến động vừa khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Trong điều kiện vô cùng khó khăn và nhiều thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của Chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố đã đoàn kết một lòng, chung tay, chung sức vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2021, nhiều mục tiêu đạt được đáng khích lệ. Ban Biên tập Bản tin Thành ủy xin giới thiệu những dấu ấn nổi bật của thành phố năm 2021 như sau:

Thứ nhất là, với quyết tâm chính trị cao, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Thứ hai là, mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đã chủ động trước mọi tình

ình, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử thành phố đạt 99,65%, có 06 phường cử tri đi bầu đạt 100%. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu. Sau bầu cử đã kịp thời kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần ổn định chính trị - xã hội, khẳng định sự đồng bộ, tính thống nhất đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và sự làm chủ của Nhân dân; tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ ba là, năm 2021, thành phố chúng ta trải qua các đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 kéo dài; nhất là với biến chủng Delta lây lan mạnh, hết sức nguy hiểm và khó kiểm soát. Nhưng với phương châm coi

sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố. Trên tinh thần vừa kế thừa, vừa bám sát yêu cầu thực tiễn, chủ động thực hiện các giải pháp, từng bước hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình, nên thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong khó khăn thì những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được phát huy, người dân trên địa bàn đã lan tỏa mạnh tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đồng lòng, sẻ chia, chung tay của cộng đồng trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Thứ tư là, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm lớn của cấp ủy, chính quyền và hệ thống



chính trị thành phố; nhiều giải pháp được đẩy mạnh kịp thời, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế sớm khắc phục khó khăn, dần đi vào ổn định. Công tác xây dựng đô thị được triển khai quyết liệt; công tác quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm; chất lượng hoạt động dịch vụ công ích được nâng lên, cảnh quan đô thị có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, giáo dục, văn hóa thông tin, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,34%; tất cả có 10/14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Những kết quả tích cực đó là tiền đề quan trọng trong tiến trình tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ năm là, chỉ đạo công

tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19, có sức lan tỏa cao. Các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Thứ sáu là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021; vì thế tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Duy trì nghiêm chế độ trực

chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường phát động các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng. Bảo đảm tuyệt đối tình hình an ninh trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Những kết quả nổi bật trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự đoàn kết, thống nhất của Nhân dân trong toàn thành phố, chúng ta tin tưởng rằng thành phố sẽ vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo./.





TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, BÌNH ỔN GIÁ, ĐẢM BẢO HÀNG HOÁ CHO NHÂN DÂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố

Trong năm 2021, với quan điểm thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tình hình kinh tế thành phố tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã xảy ra trên địa bàn thành phố; việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhất định đến ngành thương mại, dịch vụ và du lịch. Nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ gặp khó khăn và phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa trong một số thời điểm hoặc trong thời gian dài như: các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lễ hành, dịch vụ lưu trú, vận tải, ăn uống; kinh doanh khách sạn.... Do quá trình vận chuyển, lưu thông hàng hóa chưa thật sự thông suốt; mặt khác, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và có lúc khan hiếm đã tạo nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh (các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, chế biến gỗ...); một số doanh nghiệp phải cắt giảm sản lượng, thu hẹp và điều chỉnh quy mô

sản xuất...

Trong điều kiện khó khăn chung do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung ngành thương mại, dịch vụ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, phố chợ ... đã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và thành phố. Hàng hóa trên thị trường khá phong phú, dồi dào, nhưng sức mua có giảm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 ước thực hiện 33.350 tỷ đồng, đạt 97,87% kế hoạch năm, tăng 11,57% so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 15.647,3 tỷ đồng, đạt 97,77% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với năm 2020.

Trong năm 2021, thành phố đã rà soát, đánh giá hiện trạng chợ, hệ thống kho bãi và định hướng phát triển trong thời gian tới; đầu tư xây dựng các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố; đa dạng hoá các hình thức đầu tư xây dựng chợ và khu phố chợ Phường 5, hoàn thành việc sáp nhập và đưa Chợ Phường 3 vào khai thác, sử dụng;

chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, cụm công nghiệp; chú trọng công tác đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu và ổn định thị trường; tập huấn kỹ năng kinh doanh, bán hàng trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp...

Bên cạnh đó, Chợ Đông Hà đã phát huy tốt vai trò chợ trung tâm, thu hút trên 1.800 hộ kinh doanh; mạng lưới chợ phường cũng từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp như chợ 1/5 phường Đông Lương, chợ khu phố 2 và chợ khu phố 6 phường 5.... Và đặc biệt là các loại hình thương mại chất lượng cao như siêu thị, trung tâm thương mại đã được các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn có trên 20 siêu thị và các cửa hàng mua sắm chất lượng cao đã góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị và khách du lịch đến địa bàn.

Đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán, mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên với những thay đổi về chiến lược trong phòng



chống dịch Covid-19 một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế giúp cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ đang dần trở về trạng thái “bình thường mới”.

Dự báo hoạt động thương mại, dịch vụ trở nên sôi động, nhộn nhịp với khối lượng hàng hóa dồi dào, phong phú đa dạng về chủng loại và mẫu mã, sức mua trong những ngày giáp tết khoảng từ 100-200% so với ngày thường, không tăng so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bên cạnh các biện pháp tăng cường chống dịch, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ dịp Tết, góp phần tạo điều kiện cho người dân đón Tết được thuận lợi và an toàn, thành phố đã tổ chức đoàn Lãnh đạo đi làm việc với các doanh nghiệp phân phối hàng thiết yếu và các đơn vị được giao nhiệm vụ bán hàng bình ổn (Công TNHH Khoa Hồng, DNTN Hoàng Văn, Công ty Cổ phần tổng công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Sài Gòn - Đông Hà - siêu thị Co.op mart); nghe doanh nghiệp thông tin về tình hình dự trữ, cung ứng, phân phối hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; nhận định về sức mua thị trường; diễn biến giá cả hàng hóa; Kế hoạch

triển khai bán hàng bình ổn giá (Công ty CP tổng công ty Thương mại Quảng Trị, Siêu Thị Co.op mart); kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đối với thành phố.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, tuy nhiên từ cuối năm 2021, các hoạt động kinh tế đã được phục hồi dần, nên công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán đã được các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ động triển khai sớm. Các doanh nghiệp phân phối đã có phương án dự trữ hàng hóa và thoả thuận với các đơn vị cung ứng nguồn hàng nhằm đáp ứng khi có nhu cầu tăng lên, đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào của người dân tăng cao trong những ngày giáp tết. Hầu hết các doanh nghiệp phân phối các mặt hàng thiết yếu đều cam kết thực hiện cung ứng đủ hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, hoặc hàng hoá bị gián đoạn. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người mua hàng trong tình hình dịch bệnh, các siêu thị, các doanh nghiệp gia tăng các dịch vụ ship hàng, bán hàng online, phát triển mạnh các dịch vụ như: gói quà, giỏ quà, chuyển quà, giao hàng tận nhà, thanh toán qua thẻ, tích điểm tặng quà ... Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ bán hàng bình

ổn giá với số lượng mặt hàng truyền thống, đa dạng như: hạt dưa, dưa món, bia, trà, thuốc lá, rượu Xika, mực Cửa Việt, mít gừng Hải Lăng, mỳ tôm, muối, gạo, đường, dầu ăn, rau củ quả, tinh bột sắn và hàng hóa khác.

Bên cạnh đó, các loại rau, hoa phục vụ phục vụ Tết được người nông dân trên địa bàn khu vực phường Đông Giang và Đông Thanh tăng cường về chủng loại và số lượng đảm bảo số lượng phục vụ Tết. Đến nay, toàn thành phố đã gieo trồng được hơn 180 ha rau màu các loại phục vụ Tết, với chủng loại phong phú đa dạng gồm: cải các loại, xà lách, hành hoa, ngò rí, ớt, dưa leo, mướp đắng... Tổ hợp tác sản xuất hoa An Lạc đã trồng được khoảng 30.000 chậu hoa, tăng 1.000 chậu so với năm trước, trong đó 80% là hoa cúc (chiếm 22.000 chậu) phần còn lại là lily, nho, thược dược, vạn thọ, đồng tiền, dạ yến thảo và các loại hoa khác. Bà con nông dân Tổ hợp tác hoa An Lạc đã phát triển, nhân rộng các loại hoa đã thử nghiệm thành công vào năm trước như: cúc hải đường, cát tường, cúc lá nho, phăng xê, phong lữ... đồng thời, tiếp tục đưa thêm một số giống hoa mới vào thử nghiệm như: cúc mâm xôi, hồng trà, trà my, ... Bước đầu, các loại cây trồng này tỏ ra khá thích nghi với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và



thời tiết của địa phương, dự kiến đến Tết Âm lịch sẽ cho ra những sản phẩm đẹp mắt. Bên cạnh hoa chậu, hoa cúc trồng đất cũng được bà con nông dân HTX Đông Thanh, Đông Giang 1 và Vĩnh Phước ưu tiên lựa chọn canh tác để phục vụ Tết Nguyên đán, với diện tích ước đạt 5,5 ha, số lượng khoảng 1,0 triệu cây (không tăng so với năm trước).

Giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên thị trường đến thời điểm này nhìn chung vẫn tương đối ổn định so với ngày thường và tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá hàng hóa tại Siêu thị Co.opmart và một số siêu thị trên địa bàn sẽ tương đối ổn định đến những ngày giáp Tết. Giá các loại lương thực thực phẩm đến thời điểm này

vẫn tương đối bình ổn; một số loại trái cây, đặc biệt là chuối xanh và các loại hoa tươi dự báo sẽ tăng cao hơn so với ngày thường do nhu cầu bày mâm cúng trong ngày Tết; dự kiến giá rau củ quả tương đối ổn định.

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh đã được quan tâm. Thành phố đã tăng cường các đoàn kiểm tra về kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hoá; xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân. Nhờ công tác kiểm tra và tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh, thành phố, địa phương, ý thức của các hộ kinh doanh đã được

nâng cao. Các mặt hàng sản xuất thủ công phục vụ ngày Tết như: các loại mứt, hạt dưa... đã có nhãn hàng hóa kèm theo ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Việc niêm yết giá đã được các cơ sở kinh doanh, các hộ kinh doanh ở chợ quan tâm thực hiện tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó các loại bánh kẹo, hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài, hàng xách tay ... không đảm bảo quy định được bày bán phổ biến, do đó cần có sự vào cuộc mạnh hơn của các ngành chức năng và các đơn vị liên quan.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo từ phía đơn vị cung ứng, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương, tin tưởng rằng người dân trên địa bàn thành phố Đông Hà sẽ đón Tết vui vẻ, thuận lợi, an toàn và hiệu quả./.



Lãnh đạo Tỉnh, Thành phố thăm hỏi, động viên các tiểu thương tại chợ Đông Hà - ảnh: Đức Hải



THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ QUAN TÂM CHĂM LO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Phòng LĐ-TB&XH thành phố

Thời gian qua, công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội được thành phố đặc biệt quan tâm, trở thành truyền thống tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với tinh thần không để người dân không có Tết, đến thời điểm này, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, góp phần giúp các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Thành phố Đông Hà hiện có hơn 5.161 người đang hưởng các chính sách người có công và bảo trợ xã hội, trong đó có 2.069 người có công và 3.092 người hưởng chính sách bảo trợ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,45% tương đương 352 hộ (theo chuẩn nghèo cũ). Trong những năm qua, thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo, không có trường hợp hồ sơ chậm hoặc đủ điều kiện mà không được hưởng



Đồng chí Lê Thị Anh Đào - UVBTV, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng BTC Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy thăm, tặng quà động viên đồng chí Trần Thị An - LTCM, 77 năm tuổi Đảng nhân dịp xuân Nhâm Dần - 2021 - Ảnh: Minh Trường

chế độ, không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện xảy ra. Các chế độ trợ cấp đến với nhân dân kịp thời, chính xác, đúng với quy định của Nhà nước; công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo hộ cận nghèo được tiến hành thường xuyên liên tục và đạt được nhiều kết quả như mong muốn. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách quy định của Nhà nước, thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên nhân dịp lễ tết và vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

đối với người có công nhằm từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Với quyết tâm không để hộ nghèo bị bỏ lại phía sau trước, trong và sau Tết, thành phố Đông Hà chỉ đạo UBND các phường tiến hành rà soát, nắm tình hình đời sống bà con, kịp thời hỗ trợ các hộ khó khăn có điều kiện vui Xuân đón Tết, tùy điều kiện thực tế, các đơn vị, đoàn thể chủ động vận động xã hội hóa chăm lo Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thời điểm hiện nay, đời sống bình quân chung của các gia đình người có công đã đạt mức bình quân



chung của thành phố, không còn gia đình người có công thuộc diện nghèo; 100% gia đình người có công có khó khăn về nhà ở được quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà; đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã từng bước được khắc phục.

Song song với công tác thực hiện đúng đủ, kịp thời các chế độ chính sách do Nhà nước quy định, nhân dịp mừng xuân Nhâm Dần 2022, thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị thực hiện chính sách, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 550 triệu đồng, theo đó tổ chức thăm, tặng quà cho 07 đơn vị thực hiện chính sách với số tiền 14 triệu đồng; tặng 15 suất quà đối với 15 gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn với số tiền 22,5 triệu đồng; tặng 14 suất quà đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Cán bộ lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa với số tiền 27 triệu đồng. Trợ cấp đối với 200 gia đình người có công và thân nhân của họ có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ 500 ngàn đồng trên mỗi gia đình với số tiền 100 triệu đồng; trợ cấp cho 1.532 thân nhân đang đảm nhiệm thờ bảng liệt sỹ, thờ bảng Mẹ Việt

Nam anh hùng với số tiền 306,4 triệu đồng; trợ cấp cho 320 người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 96 triệu đồng. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo thành phố đến với người dân trong bối cảnh khó khăn chung. Ngoài ngân sách thành phố hỗ trợ thăm tặng quà như trên, mỗi gia đình người có công đều được nhận suất quà do Chủ tịch nước trao tặng mức quà từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng theo quy định, dự kiến trao tặng 2.540 suất quà với kinh phí khoảng 785 triệu đồng. Các suất quà này sẽ đảm bảo được sớm trao đến tận tay từng gia đình chính sách nhằm động viên

tin thần nhân dân trong dịp đón Tết.

Với sự quan tâm, động viên, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần của Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền thành phố, bên cạnh tinh thần thực hiện nhiệm vụ nhiệt huyết, trách nhiệm và kịp thời của đội ngũ làm công tác chính sách từ cấp thành phố đến cấp phường, đồng thời sự phối kết hợp của các cấp, các ban ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, đặc biệt là với sự nỗ lực vươn lên của chính những người dân thành phố; Tết nguyên đán Nhâm Dần của mọi nhà sẽ được bình an, hạnh phúc, sẽ không còn ai bị thiếu đói và bị bỏ lại phía sau./.



UBMTTQ thành phố Đông Hà phối hợp với Công ty TNHH TMDV Tân Tạo tặng quà cho người nghèo nhân dịp tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh: Hoa Hằng



VỮNG NIỀM TIN

Lê Duy Tân

CTV, Ban CHQS thành phố

Hỉ còn ít ngày nữa là chúng ta đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022 với những niềm tin, hy vọng về một năm mới thành công, đột phá và quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Cũng dịp này thành phố Đông Hà sẽ chào đón 102 người con hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương sau 2 năm lên đường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vinh dự, trách nhiệm, tự hào khi được khoác lên mình màu xanh áo lính, được gọi với tên gọi thân thương “Bộ đội Cụ Hồ”, các em đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước cha anh để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Trải qua 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự với biết bao thử thách ban đầu với môi trường quân ngũ, đặc biệt là với những thanh niên thành thị ít nhiều cũng có những khó khăn nhất định; không những vậy, năm 2020 và năm 2021 chúng ta chứng kiến những thay đổi trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội bởi tác động chi phối của tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch covid-19 đã làm đảo lộn các hoạt động, covid-19 không làm thay đổi thế giới, nhưng thế giới phải

thay đổi vì Covid-19. Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ LLVT đã đồng hành cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng xung phong trên tuyến đầu để khắc phục hậu quả của thiên tai, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi, phòng chống dịch một cách khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, để hình ảnh những người lính dầm mình trong mưa lũ cứu giúp nhân dân, không quản ngại hy sinh vất vả, tăng cường phối hợp với các lực lượng đảm nhiệm tốt công tác phòng chống dịch; hàng trăm, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ đồng hành với chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong cuộc chiến với đại dịch toàn cầu. Đã có biết bao cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, bị nhiễm covid-19... và hình ảnh đó luôn sáng mãi phẩm chất người lính “Cụ Hồ” trong thời bình, trong lòng Nhân dân, trong số đó có không ít các đồng chí xuất ngũ lần này đã tham gia thực hiện các nhiệm vụ ở những đơn vị công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng ta không thể không nhắc tới sự hy sinh của 13 cán bộ thuộc Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ở Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), 22 cán bộ, chiến sỹ ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Hướng Hóa, Quảng Trị) trong đợt

mưa lũ tháng 10 năm 2020, một trong những người con của thành phố Đông Hà, đó là quân nhân Lê Thế Linh, khu phố 2, phường 5, nhập ngũ tháng 02/2020 (Đoàn 337) cũng đã hy sinh trong đợt này, để lại những tổn thất cho gia đình, quê hương khi tuổi đời còn quá trẻ, những mất mát, hy sinh đó đã thể hiện được giá trị của sự cống hiến góp phần vào sự bình yên, vì nhân dân phục vụ, với niềm tin, trách nhiệm, bằng ”*mệnh lệnh trái tim*”, “*phía trước là Nhân dân*” sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là vinh dự, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Biết vượt qua gian khó, biển đau thương, mất mát thành hành động cách mạng, để quyết tâm phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và các đồng chí, đồng đội của mình trong thời bình hiện nay.

Gặp lại các em sau 2 năm được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, nhìn những dáng dấp thư sinh buổi đầu, giờ tiếp đón các em về với phong thái chững chạc, cứng cỏi đã phần nào nói lên sự



nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện. Trong số 102 quân nhân xuất ngũ lần này của thành phố đã có 20 đồng chí được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác (03 đồng chí chiến sĩ thi đua, 17 chiến sĩ tiên tiến), có 03 đồng chí được vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đó chính là bản báo cáo thành tích tốt nhất, tiêu biểu nhất mà các em đã đạt được đối với quê hương thành phố Đông Hà.

Để đón quân nhân xuất ngũ lần này, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố tổ chức gặp mặt động viên, nắm bắt tình hình và dành một phần kinh phí của địa phương để có phần quà cho các đồng chí, mỗi xuất quà trị giá 500.000 nghìn đồng, cùng với đó các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tiếp tục quan tâm động viên các em khi về các phường. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với quân nhân xuất ngũ đợt này, các em sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo đúng quy định, trong đó tổng số tiền xuất ngũ sẽ được hưởng 20.860.000 đồng/1 quân nhân, ngoài ra các em sẽ được hỗ trợ một xuất quà tết của Bộ Quốc phòng trị giá 350.000 nghìn đồng, phụ cấp tháng 01/2022 theo phụ cấp quân hàm, thẻ học nghề, hỗ trợ phương tiện về đến địa phương, cùng với những chính sách ưu tiên đối với quân nhân xuất ngũ trong học nghề, tạo việc làm,



Đồng chí Nguyễn Sỹ Trọng - ThUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho các đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ về xây dựng quê hương - Ảnh: Thanh Trường

tuyển sinh...

Dấu ấn đọng lại khi tiếp đón các em đó là niềm vui, tự tin vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố, địa phương, gia đình, bạn bè gửi gắm khi các em lên đường, nay được về tiếp tục xây dựng quê hương. Trong số 03 em được kết nạp đảng, trực tiếp tâm sự, em Trương Quốc Anh sinh năm 2001, khu phố 9, phường 5, trẻ nhất trong số các em xuất ngũ được kết nạp đảng, em chia sẻ: *“được công tác trong môi trường quân ngũ, những ngày đầu thực sự ngỡ ngàng, lo lắng, có lúc còn choáng ngợp, chưa lúc nào phải khẩn trương, nề nếp, khôn khổ như vậy, nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của chỉ huy đơn vị, các đồng chí tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng kèm cặp, chỉ bảo tận tình, chu đáo em đã vượt qua để yên tâm công tác”*. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, em đã phát huy tốt tinh thần học tập, tự giác rèn luyện, luôn

nỗ lực phấn đấu, để đợt xuất ngũ lần này về địa phương em đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng, tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Những khó khăn, vất vả trong môi trường quân ngũ đã tôi luyện các em, giúp các em thêm bản lĩnh, tự tin và trưởng thành. Những ngày tháng phía trước khó khăn vất vả đang chờ đợi, để tiếp tục thực hiện những hoài bão, ước mơ xây dựng cuộc sống ổn định, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, thành công sẽ không dễ cho bất cứ người nào, bất cứ nơi đâu, nhưng với bản lĩnh và hành trang của những tháng năm rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân ngũ, mà đặc biệt là bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”... chúng ta tin tưởng các em sẽ vượt qua, vươn lên khẳng định mình trước bạn bè, gia đình và cấp ủy chính quyền địa phương, cũng như những đồng chí, đồng đội mình./.



NỖ LỰC VÌ MỘT MÙA XUÂN BÌNH YÊN

Song Khánh

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết cổ truyền, từ trung tuần tháng 11 năm 2021, Công an thành phố (CATP) Đông Hà đã ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Khi nhà nhà, người người đang tất bật cho mùa xuân mới thì những chiến sĩ CATP gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng tư ngày đêm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và liên tiếp ghi những chiến công mới trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, như món quà đầu năm «lì xì» đến nhân dân đón xuân mới yên vui và an lành.

Chủ động phòng ngừa

Trên cơ sở dự báo những vấn đề phức tạp có thể xảy ra, ngay từ những ngày đầu thực hiện cao điểm, lãnh đạo CATP đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ từ thành phố đến cơ sở triển khai động bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác an ninh trật tự. Đã thành lập lực lượng hỗn hợp, chủ công là Đội Cảnh sát Hình sự vừa mặt phục vừa công khai tổ chức tuần

tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ 23h đêm hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau để phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trên tinh thần “gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon”.

Tiến hành rà soát và tổ chức gọi hỏi, cho ký cam kết không vi phạm pháp luật trong dịp Tết nguyên đán đối với các đối tượng có nguy cơ làm trái pháp luật; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh

lưu trú, cầm đồ, karaoke để phòng các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội và tệ nạn xã hội.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức đồng loạt ở các phường với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, trong đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được đẩy mạnh.

Cuối năm, cũng là thời điểm,



Lãnh đạo thành phố tặng quà cho các lực lượng thực hiện công tác trực chốt Covid-19



người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn gia tăng đột biến; tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định; thanh, thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng... là những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến mất an toàn giao thông. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra cũng như thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân do tai nạn giao thông gây ra, từ trước tết dương lịch, lực lượng CSGT Công an thành phố đã tổ chức ứng trực 24/24h để tuần tra kiểm soát và hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, CATP tiếp tục triển khai lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các khu vực cách ly, phong tỏa phòng chống dịch. Tuy vất vả, song với các chiến sỹ niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhân dân được vui tết, đón xuân an toàn.

Tích cực đấu tranh

Cùng với công tác phòng ngừa, CATP đã tập trung lực lượng, triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp mạnh mẽ, thường xuyên liên tục các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó, đã phát hiện, điều tra làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma túy. Điển hình, vào lúc 15h ngày 08/12/2021, khi đang tuần tra mật phục tại đường Khu công nghiệp thuộc địa bàn Khu phố 2, Phường 4, Tổ Công tác của CATP đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Văn Thành (SN1987, trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền,



Các tập thể Công an phường, Đội nghiệp vụ CATP được khen thưởng trong Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 - Ảnh: Song Khánh

Thừa Thiên Huế) đang có hành vi vận chuyển 364 viên ma túy tổng hợp. Hay, trước đó vào chiều ngày 23/11/2021, sau khi nhận được tin báo tại đường Hùng Vương giao nhau với đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà xảy ra một vụ Cướp giật tài sản, nhận thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn của đối tượng rất mạnh động, liêu lĩnh, lực lượng Cảnh sát Hình sự CATP đã nhanh chóng tổ chức lực lượng chia làm nhiều mũi triển khai truy xét đối tượng. Bằng quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng và các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17h ngày 23/11, các trinh sát hình sự CATP đã làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Nguyễn Công Đạt (sinh năm 1991, trú tại Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà) cùng tang vật có liên quan, gồm 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11,64GB màu trắng và một số tang vật khác. Gần đây nhất vào lúc 18h ngày 18/12/2021, sau khi nhận được tin báo của anh Dương Ngọc Lâm (trú tại xã Thuận Đức - thành phố Đông Hới, Quảng Bình) hiện

đang chăm sóc người nhà bị ốm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc anh bị kẻ gian trộm 51 triệu đồng, Công an phường Đông Lương đã nhanh chóng vào cuộc và chưa đầy 24h đồng hồ, đến sáng ngày 19/12/2021, đã điều tra làm rõ thủ phạm là Nguyễn Văn Huế-sinh năm 1997, HKTT: Hương Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Còn nhiều, nhiều lắm những vụ án mà CATP đã điều tra làm rõ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 mà chúng tôi không thể kể hết trong bài viết này.

Xuân mới đang bắt đầu hiện hữu trong từng căn nhà nhỏ, người người, nhà nhà đang tranh thủ hoàn tất những công việc cuối cùng trong năm cũ để vui tết, đón xuân. Song, trên từng nẻo đường, góc phố của thành phố trẻ, bước chân của những người chiến sỹ CATP vẫn lặng lẽ, miệt mài nỗ lực vì một mùa xuân bình yên, đem lại niềm cho mỗi nhà, niềm hạnh phúc cho mỗi người.../.



TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ:

1 Năm Nhìn Lại

Hoàng Thanh Sự

Giám đốc Trung tâm VH TT – TDTT thành phố

Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước: kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; kỷ niệm 49 năm giải phóng Đông Hà, Quảng Trị và 46 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với quyết tâm cao của tập thể đơn vị và sự điều hành quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc, Trung tâm VH TT-TDTT thành phố đã bám sát Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố, triển khai tổ chức các hoạt động trên các lĩnh vực công tác kịp thời, hiệu quả và đạt chất lượng cao.

Công tác thông tin truyền thông được tập trung lãnh đạo để nâng cao chất lượng tuyên truyền, năng lực sản xuất và phát sóng, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực hiện sản xuất phát thanh và truyền hình,

đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân. Năm 2021, Trung tâm đã thực hiện sản xuất 30 phút chương trình phát thanh hàng ngày phát trên sóng FM (tần số 97,8MHz), mỗi tháng thực hiện 25 chương trình, đạt trung bình 750 phút/tháng. Thực hiện 2.700 phóng sự, tin, bài, trao đổi phỏng vấn, ghi nhanh phát thanh, truyền hình phát trên hệ thống phát thanh thành phố, Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh, trang Fanpage Trung tâm VH TT-TDTT thành phố, Bản tin Thành ủy, Trang thông tin điện tử thành phố. Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; gương người tốt việc tốt của thành phố; các hoạt động nổi bật ở cơ sở; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động khác diễn ra trên địa bàn. Đảm bảo công tác trực máy, duy trì chế độ tiếp sóng gần 1.100 giờ của Đài Tiếng nói

Việt Nam và Đài PTTH tỉnh; thực hiện 24 số Chuyên mục “Đông Hà - Thành phố hôm nay” phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị. Thực hiện truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc các kỳ họp HĐND thành phố đạt chất lượng cao; tham gia thực hiện các giải báo chí đạt kết quả tốt. Trong năm, có 03 phóng viên đạt giải B của Chi hội Nhà báo Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo không khí rục rịch, trang trọng cổ vũ các tầng lớp nhân dân hướng về các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước. Để phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, Trung tâm VH TT-TDTT thành phố đã thực hiện xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ thống panô điện tử thành phố và thay mới nội dung hàng ngàn m² panô cổ động cố định tầm lớn do Trung tâm quản lý, làm mới hàng chục cụm panô cổ động dã chiến ở các địa điểm trung tâm thành phố, hệ thống panô thực hiện xã hội hóa ở hai đầu cầu Đông Hà và giải phân cách



tuyên đường Lê Duẩn. Thiết kế và lắp dựng 06 panô hoa có tổng diện tích trên 600m². In ấn, căng treo hàng ngàn lá cờ đuôi én, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn và băng rôn khẩu hiệu, chào cờ trên trục đường Lê Duẩn và các trục đường trung tâm thành phố. Tổ chức xe tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố tuyên truyền về Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị khác. Thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn; thiết kế makét các cụm panô cố động cố định, makét trang trí sân khấu cho các hội thi, liên hoan, chương trình biểu diễn nghệ thuật; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao năm 2021 được tổ chức có quy mô và chất lượng gắn với thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị. Năm 2021, Trung tâm VH-TT-TDTT thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn 9/9 phường tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội TD-TT cơ sở, tổ chức các môn thi đấu của Đại hội TD-TT thành phố Đông Hà lần thứ IX, tham gia các môn thi đấu trong chương trình Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII đạt kết quả

cao, đến thời điểm này thành phố Đông Hà đang dẫn đầu toàn đoàn Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Trị về tham gia môn Bóng bàn với 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng. Tổ chức thành công giải Bóng bàn, Cờ tướng, Quần vợt trong chương trình Đại hội TD-TT thành phố Đông Hà lần thứ IX, năm 2021; tổ chức giải Cầu lông, Bóng bàn, Tennis chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2021); phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tổ chức huấn luyện các em học sinh tham gia Hội khỏe Phù đồng tỉnh đạt giải Nhất toàn đoàn. Trong đó đội U11 đạt giải Vô địch Cúp QRTV; thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể của thành phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác phối kết hợp tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đạt kết quả tốt.

Năm 2022, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, chào mừng 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), dự kiến công bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ về công nhận thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II, đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022), trên cơ sở thông báo phân công nhiệm vụ của BCĐ các ngày lễ lớn thành phố Đông Hà, Trung

tâm VH-TT - TD-TT thành phố Đông Hà đã triển khai các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được giao tại đơn vị, phân công trách nhiệm cụ thể, chuẩn bị đề cương triển lãm ảnh, thiết kế video, clip; xây dựng phim phóng sự 50 năm xây dựng và phát triển của thành phố; tăng thời lượng phát sóng, thực hiện các phóng sự truyền hình; tham mưu phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh để thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật trên sóng Đài PTTH Quảng Trị; tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết và các điều kiện đảm bảo công tác tổ chức lễ kỷ niệm; xây dựng kế hoạch tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội TD-TT thành phố Đông Hà lần thứ IX năm 2022 và tham gia các môn thi đấu tại Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII năm 2021-2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông, phát huy hiệu quả công tác tuyên thông qua mạng xã hội, đa dạng thể loại và phong phú về nội dung tuyên truyền. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nâng cao tính thẩm mỹ hệ thống pa nô, áp phích tuyên truyền; tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần phong phú của nhân dân thành phố, góp phần giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc./.



GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ, LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG

Trần Thanh Bình

Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng hành với sự phát triển chung của thành phố; các công ty, doanh nghiệp, trang trại, gia trại do hội viên Cựu chiến binh (CCB) làm chủ luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình là một quy luật khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong tiến trình thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sự nỗ lực phát huy trách nhiệm để đóng góp một phần của đội ngũ doanh nhân là CCB và hội viên chủ các trang trại, gia trại trong việc phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh; thông qua đó để huy động nguồn lực, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; làm giàu chính đáng theo đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù trong những năm qua tình hình thời tiết không thuận lợi, đặc biệt là đại dịch Covid -19 tác động ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế cả nước nói chung, của tỉnh và thành phố nói riêng, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của

các công ty, doanh nghiệp, trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ. Nhưng với ý chí vươn lên và bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt thời cơ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư đúng hướng để đem lại hiệu quả cao; hàng năm các công ty, doanh nghiệp bảo đảm đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách đối với người lao động; nộp ngân sách Nhà nước luôn đạt và vượt kế hoạch của tỉnh giao; tạo điều kiện cho con em CCB, Cựu quân nhân có việc làm ổn định, cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, nổi bật là Công ty TNHH thương mại số 1 do hội viên Đoàn Xuân Luyến làm giám đốc, với tổng doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng/năm; Công ty TNHH xây dựng Tuấn Tiến do hội viên Nguyễn Thân Thiết làm giám đốc và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu chiến binh làm kinh tế thành phố, doanh thu hàng năm từ 20 - 35 tỷ đồng; Công ty TNHH Phương Nam do hội viên Lê Minh làm giám đốc, tổng doanh thu hàng năm từ 35 - 40 tỷ đồng; Công ty TNHH Thành Hưng do hội viên Nguyễn Văn Dũng làm giám đốc, tổng doanh thu

hàng năm ước tính đạt từ 70 - 100 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hoa do hội viên Nguyễn Thị Thắm làm giám đốc, tổng doanh thu hàng năm 30 - 50 tỷ đồng và nhiều hội viên chủ các công ty, doanh nghiệp khác. Quá trình xây dựng và phát triển đến nay trên địa bàn thành phố có 13 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên CCB làm giám đốc và hơn 45 trang trại, gia trại trên các lĩnh vực khác nhau do hội viên CCB làm chủ.

Quán triệt triển khai thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Phòng Nội vụ thành phố, ngày 23/4/2020 Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc thành lập Câu lạc bộ doanh nhân CCB - CCB làm kinh tế thành phố Đông Hà. Tuy mới thành lập song được sự đồng hành của 13 công ty, doanh nghiệp, 45 trang trại, gia trại, gồm 58 thành viên trong Câu lạc bộ trên địa bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để hành động thực hiện tốt mục đích, tôn chỉ và Nghị quyết của Câu lạc bộ đề ra; tăng cường công tác phối hợp, liên doanh, liên kết hỗ trợ giúp đỡ nhau giữa



các công ty, doanh nghiệp với các trang trại, gia trại để huy động nguồn lực phát triển kinh tế trên các lĩnh vực khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và người lao động, người tiêu dùng; chống tiêu cực trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh và thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Song song với việc giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; hàng năm ngoài việc chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; Câu lạc bộ doanh nhân CCB - CCB làm kinh tế thành phố đã trích hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho các xã ở vùng biển, vùng núi gặp khó khăn, một số cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh; xây tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”; trao, tặng quỹ khuyến học “Vòng tay đồng đội”; thăm tặng quà, động viên gia đình chính sách, người có công với nước, gia đình hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết và thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng với hàng trăm suất quà, góp phần nâng cao đời sống cho các gia đình trong lúc khó khăn, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc

sống. Đặc biệt là dịch bệnh Covid -19 xảy ra trên phạm vi toàn thế giới và trở thành một đại dịch, trong đó có Việt Nam. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid -19”; Quán triệt tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động “chống dịch như chống giặc”; các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam và các văn bản của tỉnh, thành phố Đông Hà về phòng, chống dịch và phát động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái Câu lạc bộ doanh nhân CCB - CCB làm kinh tế thành phố đã tuyên truyền, vận động và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tập thể và cá nhân Câu lạc bộ, kết quả vận động quyên góp ủng hộ trên 300 triệu đồng. Câu lạc bộ trực tiếp đến thăm, tặng quà, trị giá trên 45 triệu đồng tại các chốt trực ở khu vực phong tỏa và các khu cách ly trên địa bàn thành phố.

Từ những kết quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh của các thành viên Câu lạc bộ làm chủ trong các công ty, doanh nghiệp, trang trại, gia trại, các cơ sở dịch vụ mang lại

là rất lớn, góp phần quan trọng vào xây dựng thành phố ngày càng phát triển; được lãnh đạo, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao; nhiều đồng chí được các cấp, các ngành khen thưởng, trong đó có các hội viên như: Nguyễn Thân Thiết được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; hội viên Đoàn Xuân Luyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hội viên Nguyễn Thị Thắm được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; nhiều hội viên được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Danh hiệu “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi”, Chủ tịch UBND thành phố công nhận là Công dân tiêu biểu của thành phố và được các cấp, các ngành Trung ương, địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; với niềm tin tưởng, tự hào, ý chí, quyết tâm và khát vọng của đội ngũ doanh nhân CCB trên mặt trận sản xuất kinh doanh; các thành viên trong Câu lạc bộ doanh nhân CCB - CCB làm kinh tế thành phố luôn đồng lòng, đồng sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu để thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển; thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước và chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027./.



ĐÊM GIAO THỪA LẮNG NGHE NHỮNG VẦN THƠ CHÚC TẾT CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU

Ngô Quang Trinh
Đảng bộ Phường 5

Nhân dịp mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/02/2022). Tác giả sưu tầm và xin giới thiệu hai bài thơ chúc tết của Bác Hồ kính yêu. Bài đầu tiên Bác đọc đêm giao thừa, đón xuân Đinh Hợi (năm 1947); Bài thơ chúc tết cuối cùng của Bác đọc đêm giao thừa đón xuân Kỷ Dậu (năm 1969) trước mấy tháng Người ra đi về với tiên tổ, với thế giới Người hiền. Bác đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Người là lãnh tụ thiên tài của Đảng và của dân tộc ta.

Chính trong điệu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch ngày 09/9/1969 đã khẳng định: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đảng ta, nhân dân ta phát huy truyền thống đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, đặc biệt có nét đẹp đã trở thành truyền thống 6 thập kỷ qua rất sâu sắc ấn tượng. Đó là cứ mỗi năm vào giờ phút thiêng liêng toàn dân tộc đón xuân mới của tết Nguyên Đán, mọi người, mọi nhà đều chờ đợi lắng nghe Chủ tịch nước chúc tết đồng bào, chiến sĩ cả nước và bà con Việt Kiều ở nước ngoài.

Nét đẹp văn hóa ấy đã khơi nguồn từ tết Nguyên Đán Đinh Hợi - năm 1947 bằng lời kêu gọi kháng chiến và những vần thơ của Bác Hồ qua sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam. Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946, Trung ương và Bác Hồ vẫn ở gần Hà Nội để theo dõi, chỉ đạo cuộc chiến đấu bảo vệ thủ đô. Thế rồi, vào đêm giao thừa đón xuân Đinh Hợi năm 1947, Tết kháng chiến đầu tiên, giữa lúc giá rét căm căm, trong mưa phùn

gió bắc, Bác Hồ đã đến Hang Trâm (Chương Mỹ, Hà Tây). Tại nơi Đài tiếng nói Việt Nam, Người chúc tết đồng bào và chiến sĩ cả nước đúng vào phút giao thừa.

Người kêu gọi đồng bào ra sức tiết kiệm để dành tiền bạc, cơm gạo cho cuộc kháng chiến lâu dài. Bác kêu gọi mọi người thi đua sản xuất, cùng với chiến sĩ ủy lạo ở tiền phương, tiếp đó Người đọc những vần thơ chúc Tết, lời Bác là lời kêu gọi tình cảm, khí phách, cách mạng, tiến công:

“Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.
Tiến lên chiến sỹ! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!”

Lời động viên của Người trở thành lời hịch tướng sỹ, cổ vũ cả nước xông lên đánh giặc lập công trên khắp các chiến trường. Đến Thu Đông năm ấy, quân và dân đã lập được chiến công vang dội - đánh bại hoàn toàn cuộc tiến công chiến lược của Pháp vào căn cứ Việt Bắc, tạo nên thế và lực mới đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng bằng một Điện Biên Phủ năm 1954. Rồi từ đó, cứ mỗi năm khi gần tới ngày tết đón xuân về, Bác Hồ luôn nhắc nhở các cấp, các ngành chuẩn bị tết cho đồng bào, chiến sĩ, riêng Bác chuẩn bị quà cho bộ đội, các cháu thiếu nhi và chuẩn bị cả thơ chúc tết. Hàng năm, đến giờ phút thiêng liêng của đêm giao thừa tết Nguyên Đán qua Đài tiếng nói Việt Nam, Người gửi tới đồng bào trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc tết và cả những vần thơ cổ vũ động viên kháng chiến với tiếng nói ấm áp, ân tình.

Suốt 22 mùa xuân, kể từ sau tết Đinh Hợi năm 1947, hàng năm cứ đến giờ giao thừa, qua Đài



tiếng nói Việt Nam, Bác Hồ của chúng ta đều thường xuyên chúc tết đồng bào, chiến sĩ cho đến đêm giao thừa năm Kỷ Dậu 1969 qua Đài tiếng nói Việt Nam, Người vẫn chúc tết nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bè bạn năm châu bốn biển đã ủng hộ Việt Nam.

Nhân dịp năm mới 1969, thay mặt nhân dân cả nước ta, Bác nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em, các nước bè bạn và nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới - kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, Bác thân ái chúc đồng bào, chiến sĩ, cán bộ và bà con Hoa kiều cả hai miền Nam Bắc và kiều bào ta ở nước ngoài năm mới đoàn kết chiến đấu thắng lợi và có mấy lời mừng xuân:

*“Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc là thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào
Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn...”*

Đây cũng là lời kêu gọi và bài thơ chúc tết cuối cùng của Người trước lúc đi xa. Thơ chúc tết của Người đã được nhạc sỹ Huy Thục phổ nhạc ngay sau đó và trở thành ca khúc hùng tráng vang vọng núi sông, náo nức lòng đồng bào và chiến sĩ cả nước với niềm tin son sắt vào thắng lợi của dân tộc.

Lời Người qua những vần thơ chúc tết đã trở thành hiện thực trọn vẹn bằng chiến dịch lịch sử toàn thắng cuối cùng mang tên Hồ Chí Minh vào ngày 30/4/1975. Và như những lời tiên tri, mọi việc diễn ra như di chúc mà Người đã để lại: "... Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sum họp một nhà”.

Nhưng Bác ơi, Bắc - Nam đã sum họp ngay từ sau mùa xuân năm 1975, hơn 53 năm rồi mà Bác chưa một lần thăm đồng bào miền Nam như

mong ước ấp ủ Miền Nam trong trái tim Người. Dẫu Người không còn có dịp chia sẻ niềm vui lớn với mùa xuân Bắc - Nam sum họp nhưng cứ mỗi mùa xuân đến trên mọi miền đất nước đều vang lên điệp khúc khải hoàn “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Người vẫn sống mãi với non sông đất nước và sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Thực hiện tâm nguyện của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, đồng lòng, đồng sức quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để đưa nước ta phát triển hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong muốn./.

TÌNH CA BÊN DÒNG SÔNG HIẾU

*Em lại dọc triền sông
Ngày nào mình hẹn ước
Anh hành quân tuyến trước
Sông đợi bóng người xa.*

*Bao mùa hoa đi qua
Làng xưa giờ hóa phố
Những con đường lộng gió
Nghe nhịp đời reo vui.*

*Anh về ngọt làn môi
Trong vòng tay ấm áp
Cho em nồng mắt biếc
Hạnh phúc đã dâng đầy.*

*Đông Hà tình em dày
Hiếu giang lòng anh đó
Minh cùng xây thành phố
Nghĩa tình và bao dung.*

*Anh dòng Hiếu xanh trong
Làng hoa em hương ngát
Để ngày đêm sông hát
Muôn đời bàn tình ca.*

*Anh là hạt phù sa
Ươm Xuân tràn khắp phố
Lắng tình em sóng vỗ
Bàn tình ca Đông Hà*

Nguyễn Đăng Quang

Mùa Xuân hy vọng

THỰC KHANH

Những hàng phướn nhiều màu sắc đã tràn ngập các đường phố vừa chàng đèn kết hoa cùng dòng chữ Chúc mừng năm mới. Năm 2022 đã đến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã kéo dài được 2 năm trên khắp toàn cầu và thế giới vẫn đang chịu những đợt sóng mới dễ lây lan hơn tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia, khu vực, tỉnh, thành phố. Qua 4 đợt bùng phát dịch, đến nay Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng của Covid-19 nhưng với những nỗ lực không ngừng, Chính phủ và người dân đã nhanh chóng thích ứng, kịp thời triển khai những giải pháp phù hợp để khôi phục đời sống xã hội, biến thách thức thành cơ hội trong giai đoạn bình thường mới. Thích nghi và vượt khó trong tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng với bức tranh kinh tế-xã hội có nhiều điểm sáng đáng mừng trong năm 2021. Là đơn vị hành chính trung tâm của tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà thực hiện đạt và vượt 10/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2021, khẳng định thành phố đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh

tế-xã hội.

Kinh tế tăng trưởng 9,55% và cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 128,79% dự toán tỉnh giao và 120,2% dự toán của thành phố, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,57%, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng 8,2%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 8,9%, giảm 0,34% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2020 đồng thời thực hiện tốt an sinh xã hội, cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn là những con số cho thấy thành phố Đông Hà có 10/14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội được thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2021. Đặc biệt, nỗ lực tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống Covid-19 như đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tổ chức tốt các khu cách ly tập trung, triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 đảm bảo an toàn; thành lập Trạm Y tế lưu động, thiết lập 3 đường dây nóng về y tế, hậu cần cùng an ninh cấp thành phố và cấp phường để tiếp nhận, xử lý thông tin từ người dân, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh,... nên

kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Những ngày đầu năm 2022, đi qua những đường phố Trương Hán Siêu, Trường Chinh, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chí Thanh, Tạ Quang Bửu, Phan Huy Chú, Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm,... đã gặp nhiều người dân phấn khởi với vĩa hè được đầu tư thi công hoàn thiện đảm bảo an toàn trong việc đi lại và thấy rõ nỗ lực chỉnh trang đô thị đang làm cho thành phố ở Đông Hà ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Nhưng, điều tốt đẹp hơn cả là tình người Đông Hà trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hơn ba ngày sau lời kêu gọi “Bạn sẽ là hiện thân sống động của lòng nhân ái khi giúp bé trai Trần Sỹ Hoàng, học sinh lớp 3A của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có phương tiện kết nối Internet để học online trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19”, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà đã đến nhà thăm và tặng bé Sỹ Hoàng một chiếc điện thoại thông minh mới toanh sau khi biết rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn đã buộc cậu học trò nhỏ này phải học ghép online ở nhà bạn cùng trường. Tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, học sinh Phan Thanh Huyền của lớp 11 Văn đã nhận



được niềm vui bất ngờ là chiếc Ipad mới tinh mà bác sỹ Đỗ Quang Vinh- Trưởng Phòng khám 245 ở thành phố Đông Hà gửi tặng cùng sự quan tâm chân thành về việc học trong bối cảnh Covid-19. Cũng trong thời gian giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 gây ra các làn sóng Covid-19, thành phố Đông Hà tích cực hưởng ứng, ủng hộ chương trình Sóng và máy tính cho em nhằm cùng toàn tỉnh và cả nước đóng góp nguồn lực để nâng cấp đường truyền và chất lượng sóng Internet, tặng thiết bị học trực tuyến kịp thời hỗ trợ, “tiếp sức” sự học và duy trì việc tiếp cận kiến thức của học sinh, sinh viên nghèo qua hình thức dạy và học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cũng với tinh thần cùng cộng đồng phòng chống Covid-19, gia đình ông Trần Minh Tuấn và bà Nguyễn Thanh Thủy ở khu phố 5, phường 3 đã dành 3 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của tỉnh Quảng Trị, góp phần vun đắp vườn hoa người tốt việc tốt hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết phòng chống Covid-19. Trong khi đó, Đoàn Thanh niên thành phố Đông Hà phối hợp Đoàn Thanh niên Sở Y tế tỉnh Quảng Trị triển khai Tủ bánh mì yêu thương tại cổng Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà từ ngày 9/9/2021 đến ngày 19/9/2021 với hơn 1.000 ổ bánh mì thơm ngon cùng nhiều bát cháo đậu



Đông chí Nguyễn Chiến Thắng-UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn phương tiện học online - Ảnh: Bội Nhiên

đỏ cá bống, hàng trăm chiếc bánh bao, tô bún đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thấm đảm sự sẻ chia thiết thực giúp người bệnh và người nhà của họ cũng như các y, bác sỹ, nhân viên y tế vượt qua đại dịch, góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người trong khu vực phong tỏa để phòng chống Covid-19. Với tinh thần xung kích và tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên của thành phố đã hưởng ứng có hiệu quả các chương trình Áo xanh hành động đẩy lùi Covid-19, Áo xanh kết nối bữa tối yêu thương, Bát cháo xanh-đồng hành chống dịch, Đi chợ giúp dân-an tâm phòng dịch, Tiếp sức tuyến đầu-cùng nhau chống dịch... đồng thời tham gia hỗ trợ tại các bếp ăn tình nguyện phục vụ những suất cơm nghĩa tình tại các điểm cách ly và chốt kiểm soát y tế trên địa bàn thành phố.

Từ mỗi công dân đến toàn thành phố đồng lòng chung sức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 mang lại rất nhiều khó khăn, chắc chắn rằng Đông Hà sẽ tiếp tục khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi đã phát triển kinh tế-xã hội như kế hoạch đề ra trong năm 2022 vẫn còn nhiều thử thách và hy vọng.

Cơn mưa bất ngờ của sáng nay thật trong trẻo. Như đã có mùa Xuân khi hai đóa hồng nhỏ nở bừng trước ngõ của một ngôi nhà thật khang trang ở góc phố. Hoa như trời hồng đã tan trong những giọt mưa đang rơi trên cánh từng chiếc cánh mỏng manh. Như đã viên thành một tình yêu. Như năm 2022 đã về trong giọng ngâm thơ trên sóng phát thanh:

*Ngày mai hoa nở trong giá rét
Xuân về mình hát giữa quê hương./.*



Mang sắc Xuân đến mọi nhà

Anh Phương – Minh Trường

Nằm bên bờ sông Hiếu thơ mộng ở phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cứ mỗi độ xuân về, không khí Tết tràn ngập cả làng hoa An Lạc. Được mệnh danh là khu vực trồng hoa lớn của cả tỉnh, những ngày này, làng hoa lại rộn ràng khoe sắc đón xuân mới. Để mang đến cho mọi người hương sắc của mùa xuân, những ngày này, người trồng hoa nơi đây đang tất bật chuẩn bị công đoạn cuối cùng để chuyển những chậu hoa cây cảnh chất lượng đến với mọi người trên khắp mọi miền quê hương.

Tết Nguyên đán đang cận kề, khắp nơi bên bờ Hiếu Giang đã được khoác lên mình sắc màu rực rỡ, tươi đẹp của muôn hoa. Khắp nơi trong làng hoa, đâu đâu cũng bắt gặp người dân tất bật cắt tỉa, chăm bón từng luống, chậu, cây hoa để mang lại niềm vui cho mọi nhà, mọi người; đêm đến thì cả một vùng trời rực sáng bởi hàng trăm, hàng ngàn ngọn đèn được các hộ dân thắp sáng cho cây phát triển, trở hoa đúng dịp Tết cổ truyền cho mọi người, mọi nhà mừng xuân mới. Năm nay, toàn phường Đông Giang, thành phố Đông Hà có gần 80 hộ trồng 2,5 diện tích hoa vườn và 35.000 hoa chậu các loại

như: Cúc, Ly, Đồng tiền, Dạ yến thảo, Mai địa thảo, Vạn thọ, Xác pháo, Thuộc dước...

Là hộ trồng hoa lâu năm ở vùng này, vụ hoa Tết năm nay, gia đình bà Phan Thị Hiếu ở khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà tiếp tục trồng gần 2000 chậu hoa với đủ các loại để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Trong đó, cùng với 500 chậu Cúc lớn và nhỏ, vườn hoa của gia đình bà còn có nhiều loại hoa treo đang được chăm sóc tỉ mỉ các công đoạn cuối để cây nở hoa khoe sắc đúng dịp Tết. Thường thì vụ hoa Tết là vụ mang lại nguồn thu lớn cho bà con, vì vậy, nhiều năm qua, cũng như nhiều hộ trồng hoa khác ở nơi đây, nhờ trồng hoa mà thu nhập của gia đình bà được cải thiện, qua đó đời sống gia đình ngày càng được nâng cao. Bà Hiếu vui vẻ nói "Mặc dù năm nay hộ trồng hoa gặp khó khăn hơn so với mọi năm, nhất là thời tiết không mấy thuận lợi, song với niềm đam mê mang cái đẹp đến với mọi người và là nghề truyền thống lâu nay, nên gia đình tôi vẫn đầu tư trồng hoa, nhất là vụ hoa Tết, vì đây là vụ cho thu nhập nhiều nhất trong năm. Theo tính toán, nếu buôn bán thuận lợi, vụ hoa Tết năm nay sẽ cho gia đình tôi nguồn thu từ 150-200 triệu đồng".

Với 35.000 chậu hoa các loại, trong đó năm nay được thêm vào Cúc đại đóa và Cúc mâm xôi là những loại hoa đang được ưa chuộng tại thị trường, nên thời điểm này, dù thời tiết mưa rét, song các tổ viên của Tổ Hợp tác Hoa An Lạc cũng tập trung tranh thủ thời gian còn lại của những ngày cuối năm để chăm sóc hoa, trong đó khâu tỉa nụ, sửa vè và sơn chậu là những công đoạn cuối để hoàn thành một chậu hoa đảm bảo xuất ra thị trường phục vụ nhu cầu hoa Tết cho người dân. Nghề trồng hoa tạo cho các hộ dân nơi đây có thu nhập, cuộc sống ổn định, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, vụ hoa Tết cũng đem lại nguồn thu nhập khá cao để bà con đón Tết ấm áp hơn.

Hai năm trở lại đây, dù gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là năm nay, khi xuống giống vụ Hoa Tết đúng vào thời điểm địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên giống hoa nhập về bị chậm thời gian, thời tiết nắng mưa thất thường kết hợp với giá phân bón, công chăm sóc tăng cao đã ảnh hưởng đến việc trồng hoa của người dân, nhưng với quyết tâm cố một vụ hoa thắng lợi, phát huy nghề trồng hoa truyền thống,